

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้มีปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการ กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม

ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ให้เหมาะสมอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

## สารบัญ

## หน้า

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๒
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง	๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๗
ยุทธศาสตร์	๘
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๙
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง	๑๑
สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๑
โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง	๑๒
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน	๑๙
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๒๒
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล	๓๑
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	๓๒
ภาคผนวก	
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่	
ประกาศกำหนดส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดแบ่งภายใน	
รายละเอียดแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น	
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	
(ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)	
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี	



## แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ปรับปรุง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาบ

อำเภอกระทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคผนวก